

CMO - ตลาดแบบนี้ ต่างๆ ไว่ก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จะหมายถึงว่า จะมองระดับของ SET Index ให้ลงมาต่ำๆ ไว่ก่อน แล้วค่อยเข้าเก็งกำไร หรือ ถ้าจะเก็งกำไร ก็ให้หาหุ้นที่ราคาอยู่ต่ำๆ ไว่ก่อน ก็ได้เหมือนกันนะครับ ใครจะใช้กลยุทธ์ไหน เชื่อได้เลยว่า ตอนนี้อาจจะหวั่นๆ ทั้งนั้นแหละนะ ราคาหุ้นต่ำๆ หรือ SET Index ที่ลงมาต่ำๆ ก็เชื่อว่าในอนาคต จะไม่มีต่ำกว่า... เอาอย่างเรื่องของ SET Index นี้แหละครับ ที่ต่อให้เราคาดหวังในรูปแบบ หรือ Price Pattern ในเชิงบวก หรือ มีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบการกลับตัวจากข้างเป็นข้างขึ้น แต่ถ้าเงื่อนไขผิดไปจากที่คาดหวัง หรือผิดไปจากที่ควรจะเป็น แนวโน้มการลงต่ำๆ หรือ ลงต่ำกว่าที่เราคาด ก็อาจจะไม่ได้ดังนั้น ระดับ 1520+/- เป็นสิ่งที่คาดหวังไว่ก่อนในตอนนี้อย่างไรก็ตาม น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าการต่ำกว่านั้น หากมีการลงต่ำกว่า 1520 อย่างมีนัยสำคัญจริงๆ แล้ว ภาพของความเชื่อมั่นในเชิงเทคนิค ก็ย่อมจะเปลี่ยนไปจากที่เคยเชื่อๆ อยู่ต่อเนื่อง ก็อาจจะเริ่มเป็นหยุดซื้อ หรือ ดีไม่ได้อีก ก็อาจจะต้องมองขายปรับพอร์ต และอาจจะรวมไปถึง การขายตัดขาดทุนออกไปก่อน ก็อาจจะต้องทำ... ตามที่เหนือเมฆกล่าวไว้ใน LIVE บ่อยๆ แลหะคลื่น 4 ถ้าจะไม่ใช้คลื่น 4 มันก็จะกลายเป็นคลื่นที่ร้ายไม่เบาเลยเหมือนกันนะ แล้วก็อย่างที่ว่ากล่าวอีกทีละนะ ต่อให้มุมมองทางปัจจัยพื้นฐาน คาดหวังจะดีสักเพียงไหน แต่ถ้าเงื่อนไขในทางเทคนิค บอกทางร้ายมาก่อน เราก็ต้องว่าไปตามสัญญาณทางเทคนิคไว่ก่อน... แต่ก็อย่างว่า ใครจะทำหรือไม่ทำ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ นั้นเหนือเมฆก็ไม่อาจจะบอกอะไรได้ ก็แค่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านเท่านั้น (ไม่มีใครผิดถูก)

ดูตามเกม...

ภาพตลาดที่อยู่ในภาวะของการปรับฐาน หรือ พักตัว ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ที่หุ้นเก็งกำไร หุ้นเล็ก ๆ ถึงหุ้นกลาง ๆ ก็มักจะได้รับความนิยม มาเล่นกันเวลานั้นไปจนกว่าตลาดจะกลับมา

แนวรับ : ...2.20-2.10 และ ต่ำกว่า 2.00 จะไม่สวย

เป้าหมาย : ...2.60-2.80 และ รอบจริงสั้น 3.40-3.50

Price Chart...(CMO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CMO... เอาตามสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้มระยะสั้นก่อนก็แล้วกัน เห็นรูปแบบของการเป็นสัญญาณ Golden Cross ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วละ อาจจะมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรอบยาวๆ ได้อยู่นะ ตรงข้ามกับที่เคยเป็น Dead Cross ก็ลงยาวๆ ต่อเนื่องนั้นแหละครับ เหมือนว่า เคยลงมาอย่างไร ก็อาจจะมี การขึ้นได้อย่างนั้น... หรือ ถ้ามองว่า รอบนี้เป็นรอบของการ Rebound ในซาลง แม้จะยังไม่ชัดว่าจะกลับเป็น แนวโน้มขาขึ้นจริง แต่ก็น่าจะคาดหวังการ Rebound ได้ 1 ใน 3 ของภาพซาลงที่เป็นมาก่อนหน้านี้ นั้นแปลว่า อาจจะมีรอบยาวๆ ไปทดสอบแถวๆ 3.5+/- ได้นั่นเอง แต่ทั้งหมดนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ไว่ก่อนด้วยนะ